

St. Francis de Sales Catholic Church

Archdiocese of Galveston-Houston

March 18, 2020

Trọng kính quý Ông Bà và Anh Chị Em,

Giữa những thời điểm khó khăn và cuộc sống bị giao động trong quốc gia chúng ta và trên thế giới, chúng tôi vô cùng cảm động và khích lệ bởi sự kiên định và lòng sốt sắng của quý OBACE trong việc sống đức tin Công giáo của mình. Chúng tôi và nhân viên trong giáo xứ muốn đảm bảo rằng Giáo Xứ St. Francis de Sales hoàn toàn cam kết làm những gì có thể cho quý OBACE và gia đình.

Chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để tiếp tục làm việc thay mặt quý OBACE để duy trì một môi trường cho phép hiệp thông tâm linh với Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể. Do đó, nhà thờ sẽ mở cửa hàng ngày từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều để quý OBACE đến cầu nguyện riêng và Châu Thánh Thể trong khi ghi nhớ các khuyến nghị của CDC và hướng dẫn của Đức Hồng Y Daniel của chúng ta.

Đối với nhân viên giáo xứ, văn phòng giáo xứ sẽ vẫn mở cửa hàng ngày trong tuần làm việc từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, chỉ đóng cửa trong giờ ăn trưa của 12 giờ trưa - 1:00. Hầu hết các nhân viên sẽ làm việc tại nhà trong khi một số ít có thể luân chuyển trong và ngoài văn phòng giáo xứ vào các thời điểm khác nhau trong suốt quá trình của ngày làm việc. Chúng tôi sẽ luôn luôn có mặt tại giáo xứ.


Vì không biết tình hình diễn biến của dịch Cononavirus, chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn khi phải hủy Hội Chờ Giáo Xứ hàng năm của chúng ta dự định vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Nỗ lực gây quỹ này rất quan trọng đối với tình hình tài chính của giáo xứ chúng ta mà chúng tôi muốn đề xuất. Ủy Ban Hội Chờ Giáo Xứ đã gợi ý là chúng tôi yêu cầu quý OBACE vẫn quyên góp cho Hội Chờ như quý OBACE thường làm như mọi năm. Nếu 400 gia đình có thể đóng góp \$250, thì giáo xứ sẽ có \$100.000 mà không cần phải trả chi phí nào. Chúng tôi rất biết ơn những người có khả năng đóng góp hơn \$250, nhưng chúng tôi cũng biết rằng bất kỳ sự hy sinh nào cũng rất quý giá nên chúng tôi bày tỏ sự cảm kích biết ơn sâu sắc đối với việc đóng góp bất kỳ số tiền nào.

Chúng tôi nhận thức được và đặc biệt nhạy cảm với thực tế là tác động của COVID-19 cắt giảm toàn bộ cuộc sống của chúng ta, từ sức khỏe và an toàn cá nhân đến nền kinh tế địa phương và quốc gia. Điều này liên tục gây lo ngại về khả năng của những người làm công ăn lương và cung cấp kinh tế cho gia đình họ, để tiếp tục làm việc và kiếm sống. Các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng phải tiếp tục tìm cách để hoạt động.

Giáo xứ của chúng ta và các hoạt động của giáo xứ cũng phải tiếp tục. Nhân viên của chúng ta, những người phụ thuộc vào tiền lương của họ để duy trì gia đình của họ, cùng chung một chiếc thuyền. Do đó, chúng tôi kêu gọi sự hỗ trợ tài chính liên tục của quý OBACE thông qua các khoản đóng góp hàng tuần hoặc hàng tháng của quý OBACE để duy trì sự hoạt động của giáo xứ chúng ta và duy trì việc làm cho nhân viên. Quý OBACE có thể bỏ phong bì đóng góp mỗi tuần trong giờ hành chính của giáo xứ hoặc gửi qua bưu điện cho chúng tôi. Những người đóng góp trực tuyến qua mạng internet nên tiếp tục làm như vậy. Nếu không, có một hộp quyên góp ở lối vào nhà thờ để quý OBACE bỏ những đóng góp của mình.

Giáo xứ đang hoạt động một cách rất khéo léo trong lãnh vực tài chánh như quý OBACE có thể thấy từ các báo cáo bản tin hàng tuần của giáo xứ về những đóng góp của quý OBACE cũng như báo cáo về tài chánh hằng năm. Đây là thời gian để chúng ta cầu nguyện cho nhau và hỗ trợ lẫn nhau, trong đức tin. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này khi tin vào Chúa, người sẽ bảo vệ và giải thoát dân của Ngài khỏi bị tổn hại.

Trong Chúa Kitô.


LM. Giuse Phan Thanh Sơn, Chánh Xứ